

ĐẤY MẠNH GIẢI NGÂN...

(Tiếp theo trang 1)

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với những kết quả tích cực, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn... Tuy nhiên, về hoạt động

đầu tư công vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế đòi hỏi các cấp, các ngành phải nỗ lực, quyết tâm khắc phục. Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thủ tướng biểu dương các bộ, ngành, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công tốt, đồng thời đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương có kết quả giải

ngân vốn đầu tư công thấp nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó phải quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện tình trạng giải ngân của đơn vị, địa phương minh. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành chức năng trong việc rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, công tác xây dựng kế hoạch... nhằm thúc đẩy giải ngân, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, công tác xây dựng kế hoạch... nhằm thúc đẩy giải ngân, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, công tác xây dựng kế hoạch... nhằm thúc đẩy giải ngân, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, công tác xây dựng kế hoạch...

Thủ tướng nhấn mạnh: Những tháng cuối năm 2022 có rất nhiều việc phải thực thi,

đảm tuân thủ luật pháp, tránh tham nhũng, tiêu cực. Các bộ, ngành ở trung ương rà soát lại các quy định thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, cái gì thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì bộ, ngành đề xuất, cái gì thuộc về luật thì tập hợp lại để cập nhật các luật đang sửa đổi; Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu để xuất điều chỉnh vốn từ địa phương này sang địa phương khác, từ bộ này sang bộ khác, cũng như trong nội bộ, nếu không làm được. Các bộ, ngành, địa phương thành lập các tổ công tác để rà soát, đôn đốc công việc; bộ, ngành, địa phương nào chưa làm tốt thì phải khiêm tốn cầu thị học hỏi, để ra các nhiệm vụ cụ thể để đánh giá, kiểm điểm theo từng tháng.

ĐỒNG HÀNH...

(Tiếp theo trang 1)

trước cuộc thi quan trọng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Hưng Hà, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và một số đơn vị trên địa bàn đã tặng quà, chúc em binh tinh, tự tin, mang vinh quang về cho Trường THPT Bắc Duyên Hà nói riêng, cho quê hương Thái Bình nói chung.

THÁI THỤY...

(Tiếp theo trang 1)

Để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, huyện Thái Thụy tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu; huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án bảo đảm kế hoạch đề ra, nhất là các dự án trọng điểm như: khu công nghiệp Liên Hà Thái, tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, tuyến quốc lộ 37...

KIẾN XƯƠNG

Gần 300 cán bộ hội phụ nữ được tập huấn nghiệp vụ công tác

Ngày 26/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội chuyên trách các cấp trên địa bàn huyện Kiến Xương.

Trong 1 ngày, gần 300 đại biểu là phó chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, chỉ hội trưởng chi hội phụ nữ được truyền đạt các chuyên đề: Kiến thức sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững; hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" và xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch"; hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; hướng dẫn thu nộp hội phí nhiệm kỳ 2022 - 2027; hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Thái Bình thời đại mới".

Thông qua hội nghị nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức hội cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hội liên hiệp phụ nữ các cấp có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với công tác hội.

PHẠM HƯNG
(Đài TTTT Kiến Xương)

28 đội bóng tranh giải bóng đá Tân Đệ cup 2022

Chiều ngày 26/9, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức khai mạc giải bóng đá Tân Đệ cup 2022.

Sau 1 năm tạm dừng tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, giải bóng đá Tân Đệ cup được khởi động lại cùng sự mong chờ của cán bộ và người lao động trong Công ty. Năm nay, giải đấu thu hút 28 đội bóng với hơn 300 vận động viên thi đấu tranh tài. 16 đội bóng đá nam và 12 đội bóng đá nữ thi đấu ở 4 bảng để chọn các đội nhất, nhì vào đá bán kết và chung kết. Ngay sau lễ khai mạc, các cổ động viên được chứng kiến cuộc tranh tài của các cặp đấu: bóng đá nam giữa đội Tân Đệ 6 đội 2 và Tân Đệ 3 đội 1, bóng đá nữ giữa đội Tân Đệ 1 và Tân Đệ 9.

Với phương châm hành động "Làm việc thương mìn - Chơi hết mìn" những năm qua Công ty Tân Đệ luôn quan tâm tổ chức rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm rèn luyện tinh thần, phát huy tài năng, tạo sản phẩm lành mạnh rèn luyện thân thể nâng cao sức khỏe và truyền cảm hứng sáng tạo cho người lao động trong làm việc đạt năng suất, hiệu quả cao. Tân Đệ cup là giải bóng đá thường niên của Công ty Tân Đệ ngày càng được đông đảo người lao động hưởng ứng nên quy mô giải đấu liên tục lớn mạnh sau mỗi năm tổ chức.

KHÁC DUẤN

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 26/9
Thế giới: Hơn 620,3 triệu ca mắc Covid-19
Tính đến chiều ngày 26/9, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 620,3 triệu ca, trong đó hơn 6,5 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Ngày thứ 5 liên tiếp không có bệnh nhân tử vong
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 26/9 của Bộ Y tế cho biết, có 1.432 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày có 700 bệnh nhân khỏi bệnh; ngày thứ 5 liên tiếp không có bệnh nhân Covid-19 tử vong.
Trong ngày, có hơn 16.370 liều vắc-xin được tiêm. Đến nay, cả nước đã tiêm được gần 260 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19.
Thái Bình: Các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mới
Trong ngày, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện tiếp nhận thêm 1 bệnh nhân mắc Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại đây là 35 bệnh nhân.
Tính đến hết ngày 25/9, Thái Bình đã tiêm hơn 4,23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 là 266.812 người; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 2 là 104,46%, mũi 3 là 48,6%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 2 mũi vắc-xin là 106.312 trẻ, đạt 54,11%.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.690.476 / 0227.3831.885

• In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

Phấn đấu hoàn thành dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa vào cuối năm 2022

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa là dự án giao thông trọng điểm, góp phần cải thiện mạng lưới giao thông đường bộ, phát triển kinh tế của tỉnh Thái Bình và thành phố Hải Phòng nói riêng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ nói chung. Đến nay, công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài tuyến chính hơn 9km, trong đó

cầu sông Hóa có 21 nhịp, tổng chiều dài 874m, mặt cắt ngang cầu rộng 12m gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; đường dẫn đầu cầu đoạn tuyến chính từ Km0+554 đến Km7+400 dài 5,8km được thiết kế tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, bề rộng nền đường 12m; đoạn tuyến kết nối từ Km7+400 đến Km9+593,42 dài 2,2km, bề rộng nền đường 7,5m. Tổng mức đầu tư của dự án trên 900 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Về quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật, tuyến được thiết kế theo

tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng gồm hai làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, đạt tốc độ thiết kế 80km/giờ, riêng đoạn kết nối cầu sông Hóa với quốc lộ 37 (địa phận thành phố Hải Phòng) quy mô đường cấp IV đồng bằng.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án tại tỉnh Thái Bình đã cơ bản hoàn thành. Phần đường đang triển khai thi công đến cấp phối đá dăm loại 1, loại 2, chuẩn bị thảm mặt đường, đạt trên 70% khối lượng. Phần cầu sông Hóa, thi công hoàn thành 95% khối lượng; hiện đã hợp long và đang triển khai lắp đặt lan can, hệ thống khe co giãn, chống thấm, bản mặt cầu... Dự kiến thời gian hoàn thành cả dự án vào cuối năm 2022.

các Ban Giám hiệu nhà trường để có biện pháp quản lý, giáo dục đối với những trường hợp học sinh vi phạm trật tự ATGT.

Tại buổi ra mắt, hơn 2.100 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Phụ Dục đã được cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc, biện pháp chỉ huy bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường. Qua mô hình, mỗi thành viên trong tổ tự quản sẽ trở thành những tuyên truyền viên giao thông tại nhà trường, góp phần hình thành văn hóa giao thông trong lứa tuổi học sinh.

MINH PHÚC

Tặng 500 mũ bảo hiểm cho công nhân Công ty TNHH INNOFLOW VINA

Chiều ngày 26/9, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức truyền thông Luật Giao thông đường bộ và công tác bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân Công ty TNHH INNOFLOW VINA (cụm công nghiệp Đê Lương).

Tại buổi truyền thông, hơn 500 công nhân được thông tin về tình hình tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh và những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông; đồng thời, được hướng dẫn các quy

tắc tham gia giao thông, nhất là kỹ năng lái xe an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông... Thông qua truyền thông nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, ý thức của người lao động trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Nhân dịp này, 500 mũ bảo hiểm do Liên đoàn Lao động tỉnh tài trợ trị giá 100 triệu đồng đã được trao cho công nhân Công ty TNHH INNOFLOW VINA.

HOÀNG LINH
(Đài TTTT Đông Hưng)



Tặng mũ bảo hiểm cho công nhân Công ty TNHH INNOFLOW VINA.

tội phạm để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và có biện pháp phòng ngừa tích cực. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dựa vào quần chúng nhân dân để chủ động nắm tình hình, xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thực hiện thắng lợi mục tiêu "1 không, 3 giảm": Không để xảy ra trong án hoặc các vụ án phức tạp; giảm phạm pháp hình sự, tội phạm ma túy và tai nạn giao thông.

Trung tá Phạm Văn Chinh, Trưởng Công an phường Hoàng Diệu cho biết: Từ đầu năm đến nay, Công an phường đã phối hợp, bảo đảm ANTT các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh diễn ra trên địa bàn. Điều tra, khám phá, giải quyết 7/10 vụ việc; trong đó, bắt khởi tố 6 vụ với 6 đối tượng hình sự, ma túy; vận động thu hồi 3 dao kiếm, 2 bánh pháo hoa xoay. Thực hiện Đề án số 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Công an phường đã phối hợp với lực lượng chuyên môn làm căn cước công dân gắn chip điện tử và hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho 11.215 nhân khẩu. Thường xuyên phối hợp với đội nghiệp vụ kiểm tra, hướng dẫn 65 cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm ANTT, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TRỊNH CƯỜNG

Ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông

Sáng ngày 26/9, hướng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng 9/2022, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Trường THPT Phụ Dục (Quỳnh Phụ) ra mắt mô hình cổng trường an toàn giao thông (ATGT).

Đây là mô hình nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường trong việc nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự ATGT; xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện, góp phần đẩy lùi

tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự ATGT trong lứa tuổi học sinh...

Tổ tự quản mô hình cổng trường ATGT Trường THPT Phụ Dục được thành lập gồm 25 thành viên, có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT đến cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường và nhân dân sống quanh khu vực cổng trường; trực tiếp duy trì, bảo đảm trật tự ATGT tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm, phức tạp về trật tự ATGT; kịp thời phát hiện, nhắc nhở và thống kê báo

CÔNG AN PHƯỜNG HOÀNG DIỆU

Bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, thời gian qua, Công an phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã phối hợp với các lực lượng chủ động bám địa bàn, triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Phường Hoàng Diệu tập trung đông dân cư, có nhiều cơ quan chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội quan trọng đứng chân, cùng nhiều dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội, chính trang mở rộng không gian đô thị được triển khai, là địa bàn trọng điểm về ANTT. Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an phường Hoàng Diệu chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chủ động nắm chắc địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm, cần tập trung giải quyết. Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia giữ gìn ANTT, phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".



Phường Hoàng Diệu tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

tổ dân phố số 4 chia sẻ: Chi bộ, tổ dân phố và các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng tự quản địa chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp cùng Công an phường bám địa bàn, nắm chắc di biến động về dân cư, quản lý các nhà trọ, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản, tổ chức cho nhân dân ký cam

kết thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên cam kết, giúp đỡ những người có quá khứ lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Thông qua công tác tổ giác thị phạm, quần chúng nhân dân trong tổ dân phố đã cung cấp cho chính quyền và Công an phường 12 nguồn tin

có giá trị, giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá giải quyết xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ANTT.

Thời gian qua, Công an phường Hoàng Diệu chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại

• Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

• Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THAO**

• Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

• Chế bản tại Báo Thái Bình

• In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

• GIÁ 1.200 ĐỒNG